

Quận 7, ngày 30 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 - 2024

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024			Kết quả thực hiện		Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nếu rõ chất lượng, hiệu quả công việc)	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai	Những công việc chưa triển khai (nếu rõ lý do)	
MỨC 1, 2, 3							
1	Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường						
	Tiêu chí 1.1	Xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường	Không có	Trường đã triển khai xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường.	Hiệu trưởng đã hoàn thành bảng xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường.	Không có	



Tiêu chí 1.2	Thực hiện thành lập đầy đủ các Hội đồng theo quy định của Điều lệ Trường Mầm non.	Không có	chưa thực hiện	Hồ sơ thành lập hội đồng trường chưa thực hiện. Hiệu trưởng đang tham mưu với chủ trường về thành phần trong cơ cấu của Hội đồng trường.		
Tiêu chí 1.3	Thành lập tổ chức Công đoàn	Không có	Đã thực hiện	Trường đã thành lập tổ chức Công đoàn		
Tiêu chí 1.4	<ul style="list-style-type: none"> -Thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng. - Kiểm tra kế hoạch và việc thực hiện hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng - Tổ chức tốt sinh hoạt chuyên môn - Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, nhân viên - Tăng cường dự 	Không có	<ul style="list-style-type: none"> -Đã thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng - Ban giám hiệu, tổ trưởng các tổ khối thực hiện xây dựng kế hoạch và kiểm tra chuyên môn 		Không có	

		giờ chuyên môn của các tổ	Không có	Ban giám hiệu và tổ tư vấn tiếp tục kế hoạch tuyển sinh theo chỉ tiêu	Không có	Không có
Tiêu chí 1.5	Tổ tư vấn tuyển sinh thực hiện tích cực truyền thông giới thiệu các hoạt động của nhà trường đến với cộng đồng để thu hút sự quan tâm từ cha mẹ học sinh mới	Không có	Ban giám hiệu, tổ trưởng các khối tiếp tục kiểm tra việc sắp xếp hồ sơ theo quy định	Không có	Không có	Không có
Tiêu chí 1.6	- Ban giáo hiệu, tổ trưởng các khối hướng dẫn giáo viên, các bộ phận phụ trách quản lý hồ sơ nhóm lớp, hồ sơ nhà trường khoa học, đúng quy định.		Ban giáo hiệu, tổ trưởng các khối lập kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thời gian	Ban giáo hiệu, tổ trưởng các khối tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ theo kế hoạch	Không có	Không có
Tiêu chí 1.7	- Phân công giáo viên đứng từng lớp, nhân viên phụ trách từng bộ phận				Không có	Không có

	Tiêu chí 2.2	76,19%giáo viên đạt chuẩn; trong đó có 66,66% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, còn 02 giáo viên trình độ trung cấp đang học Đại học, và 03 giáo viên trình độ trung cấp chưa học nâng chuẩn	Không có	Nhà trường tiếp tục hỗ trợ động viên 02 giáo viên học bồi dưỡng chuyên môn để đạt chuẩn.	02 giáo viên đang học đại học.	Không có
	Tiêu chí 2.3	02 nhân viên bảo mẫu; 03 nhân viên bảo vệ chưa tham dự học các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ	Không có	Tạo điều kiện, hỗ trợ nhân viên tìm lớp học để có chứng chỉ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.	Chưa có lớp đào tạo của bộ phận bảo vệ	Không có
3	Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học					
	Tiêu chí 3.3	Trường chưa có đủ các phòng: Phó hiệu trưởng, phòng bảo vệ.	Không có	Hiệu trưởng tham mưu với chủ đầu tư trong năm 2025 cải tạo để tăng thêm các phòng trong khối phòng hành chính quản trị theo	Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch gửi chủ trường	Không có

Nơi nhận:

- Phòng GDDT (để b/c);
- CB, GV, NV nhà trường;
- Lưu VT.

HIỆP TRƯỞNG



Nguyễn Thị Tường Vi